



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
20 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นการดำเนินงาน สร.

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง, springnews, one, thaipbs

-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวหลังประชุมหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จากหลายมหาวิทยาลัย บุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดชั้นนำของประเทศ อาทิ ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีต รมว.สร. ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ต้องการฟังมุมมองทางการแพทย์ทั้งจากคนเก่าและคนใหม่ว่ารัฐบาลต้องเตรียมการอะไรเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลมีการออกมาตรการ ส่วนผู้ว่าฯ และ สสจ.ต้องทำงานให้เข้มงวดมากขึ้น โดยก.มหาดไทยกำกับดูแล พร้อมรายงานผลกลับมา ยืนยันทุกพื้นที่เสี่ยงติดโรค ดังนั้นทุกคนต้องรับการคัดกรอง และขอความร่วมมือตามที่รัฐบาลประกาศ 6 มาตรการ ซึ่งฝ่ายปกครอง ผวจ. ผู้ว่าฯ กทม.สามารถกำหนด มาตรการเพิ่มเติมได้

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. เปิดเผยว่า มีการหารือถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการดูแลผู้ป่วยที่กักตัวเองที่บ้าน รวมถึงดูแลผู้ป่วยให้ได้คุณภาพ โดยความร่วมมือกับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในวันที่ 21 มี.ค.จะหารืออีกครั้งที่ สร.

-ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ยืนยัน แนวทางที่รัฐบาลและ สร. ดำเนินการมาถูกทางแล้ว ขณะนี้เข้าสู่ระยะที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น มาตรการที่ดำเนินต่อก็มีความชัดเจน รพ. สถานพยาบาลต่างๆ มีการเตรียมพร้อม

-ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า สร.รับมือกับสถานการณ์ได้ดีมาก 2 เดือนแรกพบผู้ป่วยไม่ถึง 200 ราย เสียชีวิต 1 ราย แต่สัปดาห์นี้มีผู้ป่วยเพิ่มวันละ 30-60 ราย เกิดจากผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยมากจนไม่ทราบว่าติดเชื้อ หรือติดเชื้อแต่ไม่มาพบแพทย์ ไม่รับผิชอบต่อสังคม และเป็นผู้แพร่เชื้อ จึงยืนยันว่ามาตรการของรัฐบาลที่กำหนด ไม่ให้มีการชุมนุมกันเกิน 50 คนเหมาะสม เพราะต้องลดการแพร่เชื้อให้มากที่สุดในการชะลอการระบาดระยะที่ 3

ด้าน ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 คงไม่จบภายใน 2 เดือนนี้ และที่สร.พยายามยื้อไม่ให้เกิดผู้ป่วยมาก ก็เพื่อรอให้มียาและวัคซีน รวมถึงเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลเพื่อรับมือ ซึ่งเรื่องยาววันนี้มีแล้วและลดความรุนแรงของโรคได้

-นางนงนุช ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ขอความร่วมมือประชาชนงดเคลื่อนย้าย หรือออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็น คาดการณ์ผู้ติดเชื้อช่วงนี้จะเพิ่มขึ้น แต่หากทุกคนร่วมมือกันจำนวนจะค่อยๆ ลดลง นอกจากนี้ นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ได้แถลงว่า อยู่ระหว่างทำการศึกษาวิจัย "Solidarity Trail" หรือ "การทดลองอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน" เพื่อสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการประเมินว่าวิธีการรักษาแบบใดที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยมี 10 ประเทศแรกที่แจ้งว่าจะส่งข้อมูลให้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ อาร์เจนตินา บาห์เรน แคนาดา ฝรั่งเศส อิหร่าน นอร์เวย์ แอฟริกาใต้ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, สวท., สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง, springnews, one, thaipbs

-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม เดินทางมา สร. เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายศูนย์ปฏิบัติการ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ทีมแพทย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 และประชุมร่วมกับผู้บริหาร สร.ทุกกรม พร้อมกล่าวว่า มีความมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ สร. สิ่งสำคัญคือ ต้องทำให้สังคมมีความเข้าใจ ไม่เกิดความตื่นตระหนก ขณะนี้มาตรการป้องกัน รัฐบาลได้วางแผนรับมือเป็นระยะ และในระดับท้องถิ่นได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานดำเนินการตรวจตราแล้ว ช่วง 14 วันนี้อยากขอร้องขอระดับพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ว่าฯ คกก.โรคติดต่อประจำจังหวัด ประจำพื้นที่ ที่ต้องทำงานอย่างเด็ดขาด และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลให้ตนทราบทุกวัน ผ่านก.มหาดไทย มาที่ศูนย์โควิด-19 เพื่อติดตามสถานการณ์และปรับมาตรการต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : tnn

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. กล่าวถึงกรณีคนไทยที่เดินทางกลับมาจากสเปนระบุว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ว่า สเปนอยู่ในกลุ่มประเทศเฝ้าระวัง มีมาตรการให้คัดกรองตั้งแต่ประเทศต้นทาง และเมื่อมาถึงประเทศไทยจะถูกคัดกรองภายในสนามบินสุวรรณภูมิอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกัน แต่ประชาชนไม่ได้สังเกต

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์sanook, workpointnews, nationtv,

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Bangkokbiznews, 77kaoded, js100, thansettakij, mcof, inn, nationweekend, newstv, one31, bbc, thastanadard, prachachat, thaipbs</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า ไทยพบผู้ป่วยเพิ่ม 60 คน ผู้ป่วยสะสมรวม 272 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มใกล้ชิดผู้ป่วยเดิมที่มาจากสนามมวย ทั้งลุมพินี ราชดำเนิน จิตเมื่องนนท์ และกลุ่มคนจากผับ การติดเชื้อพบในทุกกลุ่มอาชีพ ย้ำว่า ในกรณีที่พบผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังต้องกักตนเอง 14 วัน หากฝ่าฝืนออกไปในพื้นที่สาธารณะจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด โดยสามารถแจ้งได้ที่อำเภอ ศาลากลาง รพ.ในจังหวัด สสจ. หรือ รพ.สต. หรือสายด่วน 1422</p> <p>-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า คนที่ไปเที่ยวผับในพื้นที่กทม.ช่วงเดือน มี.ค. หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์ กรณีสนามมวยที่น่าห่วงคือมีการเคลื่อนที่ไปต่างจังหวัด วันนี้ที่ป่วยเพิ่มพบว่าอยู่ในกทม.และนนทบุรี ส่วนที่รายงานไปเมื่อ 18 มี.ค. มีขอนแก่น สมุทรปราการ เชียงใหม่ สุโขทัย นครราชสีมา กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ส่วนกรณีนักข่าวติดเชื้อ 1 ราย ขณะนี้อาการไม่น่าเป็นห่วง ในวันที่ 20 มี.ค. จะแสดงแผนที่จะพบผู้ป่วย ทั้งนี้ มีผู้ป่วยทั่วโลกประมาณ 200,000 ราย ส่วนมากอยู่ในทวีปยุโรป อาการรุนแรงประมาณร้อยละ 3 และเสียชีวิตร้อยละ 4 ประเทศอิตาลี พบผู้ป่วยเป็นลำดับที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า 4,000 ราย อิหร่านมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มกว่า 1,000 ราย รวมถึงเฝ้าระวังในสเปน เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ :มติชน, เว็บไซต์สนุก, thebangkokinsight</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า รัฐบาลจะปิดด่านชายแดนทางบกทั่วประเทศ ซึ่งรวมพรมแดนไทยกำลังดำเนินการ ขอความร่วมมือประชาชนหยุดการเดินทางให้มากที่สุด หยุดออกจากบ้าน หยุดรวมกันเป็นหมู่คณะ หากมาจากพื้นที่เสี่ยงให้กักตัวเอง 14 วัน หากร่วมมือกันหยุดเคลื่อนที่ไปตามสถานที่ต่างๆ มั่นใจว่าประเทศไทยรับมือกับสถานการณ์ระบาดได้และผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และย้ำว่า "กินร้อน ช้อนกู ต่างคนต่างอยู่ ห่างๆ 2 เมตร"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, inn</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ตรวจสอบเยี่ยมระบบบริหารจัดการรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ รพ.ราชวิถี และกล่าวว่า สธ.ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์รับผิดชอบการจัดระบบการรักษาพยาบาล เตรียมความพร้อมสำหรับสถานพยาบาลในเขต กทม.และปริมณฑล ประสานภาคีเครือข่ายยกระดับการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทีมแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ รวมทั้งบริการตรวจรักษาที่ครอบคลุมครบวงจร เช่น การบริหารจัดการเตียง คลินิก ARI ห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาก่อนผู้ป่วย และความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์</p> <p>-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. เผย ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยกลุ่มใหม่จะเป็นชนชั้นกลางและกลุ่มผู้มีฐานะที่ไปเที่ยวผับและสถานที่เฉพาะ ส่วนคนไข้ใหม่ทั่วไปยังมีจำนวนไม่มาก ขณะนี้กำลังติดตามอยู่เป็นระยะ และในวันที่ 21 มี.ค. จะมีการหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงกับคณะบดีคณะแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ. ชี้แจงประเด็นมียาไม่เพียงพอ ว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้ยา จะใช้ยาในผู้ที่มีการปานกลางถึงหนักมาก 70 เม็ด/คน ได้เตรียมการไว้แล้ว 2 แสนเม็ด และจะเร่งผลิตเพิ่ม ส่วนเรื่องเตียงไม่เพียงพอ ผู้ป่วยหนักเท่านั้นที่ต้องอยู่ห้องพิเศษหรือไอซียู คนที่อาการเบาสามารถอยู่ห้องธรรมดาหรือรพ.เฉพาะกิจได้ ส่วนแพทย์หากไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆ สามารถปรึกษาอาจารย์แพทย์ได้ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเพื่อขอคำแนะนำได้ ขอให้มั่นใจบุคลากรทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัด ก.กลาโหม พร้อมด้วย นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. ร่วมกันเป็นประธานการประชุมจำลองสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล กรณีผู้ป่วย 30 ราย/วัน การบริหารจัดการกรณีผู้ป่วย 1,000 -3,000 คน หรือมากกว่า 5,000 คน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เว็บไซต์ประชาไท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ สช. กล่าวถึงการประชุมทำแผนปฏิบัติการสร้างความร่วมมือการพัฒนาสังคม สุขภาวะ กับพอช. ว่า ในสถานการณ์ปัญหาโควิด-19 ท้องถิ่นมีกำลังคนและทรัพยากร กองทุนต่างๆ ซึ่งเห็นพ้องกันว่าต้องสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัดและระดับตำบล ด้านนายอัมพร แก้วหนู รองผอ.พอช. กล่าวว่า แนวทางรับมือสถานการณ์โควิด-19 ควรทดลองทำพื้นที่นำร่องเพื่อรับมือวิกฤติ ในเรื่องเศรษฐกิจควรหามาตรการเพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มการจ้างงานในชุมชนอย่างน้อย 6 เดือน ถ้าสถานประกอบการปิด รัฐบาลควรมีการจ้างงานสาธารณะในช่วง 4-5 เดือนข้างหน้า</p>	
<p>ประเด็นผลกระทบ</p> <p>1.ปัญหาการสื่อสารของรัฐบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : innnews, เว็บไซต์แนวหน้า, nationtv</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.พรพรรณ ไวทยานิช อธิบดีโฆษกพรรคอนาคตใหม่ แสดงความคิดเห็นประเด็นการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชนว่า 1.ประชาชนไม่มีแหล่งข้อมูลที่แน่นอนและอัปเดต ขณะที่การสื่อสารของภาครัฐเป็นระบบราชการทำให้เกิดความสับสน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข้อมูลขัดแย้งกัน 2 เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคประชาชนเข้าถึงน้อย และแถลงการณ์ของนายกมีข้อมูลไม่ครบถ้วน การสื่อสารควรรวมเป็นแหล่งเดียวออก 2 ช่องทาง คือทีวีและออนไลน์ โดยต้องรวดเร็ว ฉับไว และมีข้อมูลที่ครบถ้วน 3.รัฐใช้ศูนย์ต่อต้านเฟคนิวส์รับมือกับข่าวปลอม แต่การสื่อสารที่ไม่ถึงประชาชน 4.การใช้ open data ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ทั้งบันทึกการเดินทางของผู้ติดเชื้อ ที่จัดจำหน่ายหน้ากาก เจลล้างมือ ชุดตรวจโรค รวมถึงข้อมูลจำเป็นทั้งหมด ปัญหาคือ เอกชนทำเว็บไซต์ได้ดีแต่ขาดข้อมูล ขณะที่สธ.มีข้อมูลมากแต่ไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล ควรเร่งให้เกิดเว็บไซต์หรือแอปฯ รวบรวมข้อมูลที่เข้าใจง่ายโดยเร็วที่สุด หากไทยเข้าสู่เฟส 3 จะได้สามารถรับมือสถานการณ์ได้</p> <p>2.เรียกร้องให้รัฐปิดประเทศ สื่อที่นำเสนอ : มติชน, แนวหน้า, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว 48 เครื่องข่ายภาคประชาชน ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศให้การระบอบของโควิด-19 เป็นระยะที่ 3 พร้อมปิดเมือง 3 สัปดาห์ เพื่อหยุดการแพร่กระจายของโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ทั้ง สทท.และสมาคมท่องเที่ยวใหญ่ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และ 76 จังหวัด เห็นพ้องกันว่า ยินดีหากจะต้องปิดประเทศ เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องร่วมมือกัน หากหยุดการแพร่ระบาดไม่อยู่ จะมีผลต่อชีวิตคนไทยมาก</p> <p>3.ผู้ป่วยโพสต์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สื่อที่นำเสนอ : msn</p> <p>-เสนอข่าว สรูป 10 ข้อเท็จจริงจาก แมทธิว ในการรักษาโควิด-19 ระบุว่า มีแต่ความกังวลใจเนื่องจากความไม่รู้ แพทย์ทั่วโลกไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในหลายๆ เรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 ทำให้เกิดความกังวลที่ทำให้คิดไปไกลและเกิดความเครียด</p> <p>4.กฎใหม่ กพท. ต้องมีใบรับรองสุขภาพก่อนเข้าประเทศ สื่อที่นำเสนอ : msn</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกแนวปฏิบัติกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้คนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ต้องใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง และหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ หรือกระทรวงการต่างประเทศออกให้ ซึ่งเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตไทยหลายประเทศ มีผู้เข้ามาร้องเรียนจำนวนมากว่า ไม่สามารถหาใบรับรองแพทย์ได้ เช่น ที่อังกฤษ แพทย์ไม่ออก fit to fly cer สำหรับคนที่ไม่มีอาการป่วย เพราะอังกฤษมีคนป่วยมากและแพทย์ก็ยุ่งมากเช่นกัน</p> <p>5.ขรก.สภาเสี่ยงติดโรคจาก “นายกไก่อ” สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.รุ่งนภา ชันธิโชติ ผอ.สำนักบริการทางการแพทย์ ประจำรัฐสภา ทำหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง ระบุว่า ตามที่สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้อนุมัติข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 14 คน และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 11 คน เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป ที่กรุงเทพฯ มีขรก.สรรพากรจังหวัดฉะเชิงเทรา ญาติและเจ้าหน้าที่หน้าห้อง นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกา อบจ.ฉะเชิงเทรา ที่ติดเชื้อโควิด-19 เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วย จึงให้ผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมดรับการคัดกรองและให้กักตัวเอง 14 วัน</p>	
<p>ประเด็นรายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ธนากรทหารไทย แจ้งพบพนักงาน 1 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานอาคาร พระราม 7 ได้รับการยืนยันผลตรวจจากรพ.รามธิบดี เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 ว่า ติดโรค COVID-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, nationweekend, nationtv, เว็บไซต์ไทยรัฐ, thestandard</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สสจ.ปทุมธานี เผยว่า จ.ปทุมธานีพบผู้ป่วยแล้ว 2 ราย เป็นผู้หญิงติดตามจากสถานบันเทิง และผู้ชายติดตามจากเวทีมวย ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษา เฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัย 142 ราย โดยยังรอผล 8 ราย</p> <p>-ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี แถลงข่าว จ.กาญจนบุรี พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 1 ราย เข้าชาย 2 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน ส่วนผู้ใกล้ชิดเฝ้าระวัง 23 ราย ยังไม่พบอาการแต่อย่างใด</p> <p>-อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พบผู้ป่วยในพื้นที่ ต.หนองงูเหลือม เข้ารับการรักษาที่รพ.แล้ว</p> <p>-ผู้ว่าฯ นครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.สสจ.นครราชสีมา เผย พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย รายล่าสุดเป็นสมาชิกสภาสังกัด อบท.แห่งหนึ่งใน อ.พิมาย อายุ 57 ปี ติดเชื้อจากการสนามมวยลุมพินี ได้รับการรักษาแล้ว</p> <p>-ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี แถลงข่าวพบแอโรสเตรสติดเชื้อรายที่ 2 ส่งรักษาที่รพ.เกาะพะงันแล้ว</p> <p>-จ.กาฬสินธุ์ ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน โควิด-19 สถานการณ์ล่าสุดมีผู้ป่วย 1 รายเท่าเดิม</p> <p>-ผู้ว่าฯ ระยอง ร่วมกับ ผอ.รพ.ระยอง แถลงข่าวว่า จ.ระยอง มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย เป็นชาย 1 ราย หญิง 1 ราย อีก 1 รายเป็นหญิง อยู่ระหว่างรอผลการตรวจรอบสอง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ผู้ว่าฯ ปัตตานี เปิดเผย พบผู้ติดเชื้อ 7 คน เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อ 2 มี.ค. ได้รับการกักตัวแล้ว กำลังสอบสวนผู้สัมผัส และญาติใกล้ชิดต้องกักตัว 14 วัน พบว่ามีอาการไข้สูง 4 ราย</p> <p>-ผู้ว่าฯ พัทลุง แกลงข่าว พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ราย เป็นผู้ดูแลนกมวยในค้ายมวยชื่อดังแห่งหนึ่ง อายุ 56 ปี ติดเชื้อมาจากสนามมวยราชดำเนิน เมื่อวันที่ 12 มี.ค. ช่วงไปทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนักมวย</p> <p>-ผู้ว่าฯ สุโขทัย มีมติในคกก.โรคติดต่อจังหวัด ให้ปิด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านหนองบัว หมู่ 9 บ้านคลองยาง หมู่ 11 บ้านหลายปอแดง ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ หลังพบเขียนมวยติดเชื้อและกำลังรักษาตัวอยู่ที่รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ส่วนภรรยาพบว่าติดเชื้อเช่นเดียวกัน รักษาตัวอยู่รพ.สุโขทัย</p> <p>-ว่าที่ร้อยตรีพนด ศรีทวีภาค ผู้สื่อข่าวกีฬา สายมวย SMM มวยไทยรายวัน SMM TV โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัว ระบุว่า ติดเชื้อโควิด-19 จากสนามมวยลุมพินี ในวันที่ 6 มี.ค. 2563</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : msn</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจ สังกัด บข.น. ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 9 นาย โดย 1 ในผู้ที่ติดเชื้อเป็นรอง ผกก.สส.สน.เตาปูน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : prachachat</p> <p>-บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เผย พบพนักงาน 1 คนติดเชื้อโควิด-19 ส่งเข้ารับการรักษา พร้อมดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในองค์กรทันที</p>	
<p>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, คมชัดลึก, เว็บไซต์ต์ผจก.รายวัน, thebangkokinsight, thansettakij</p> <p>-เสนอข่าว บ.ซีพีเอฟ มอบอาหารสำเร็จรูปให้แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ป่วย สถาบันบำราศนราดูร</p> <p>-การบินไทย ส่งรายชื่อผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยงและลูกเรือเที่ยวบิน TG917จากลอนดอน-กรุงเทพ และTG 564 กรุงเทพ-ฮานอย ให้สธ.เวียดนามและสธ.ไทย ตรวจสอบแล้วหลังพบผู้โดยสารติดเชื้อโควิด-19</p> <p>-แฉ็ค หม่า ประกาศบริจาคน้ำกากอนามัย 2 ล้านชิ้น ชุดตรวจโควิด 1.5 แสนชิ้นให้ไทย - อินโดฯ - มาเลเซีย - ฟิลิปปินส์</p> <p>-ผลตรวจ นายอุดม สวานาน รมว.คลัง พบว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ต้องกักตัวเอง 14 วัน ยังทำงานที่บ้าน</p> <p>-นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ว่าจ้างบริษัท ชวิศา โซน จำกัด มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ออบโอโซนเป็นกรณีพิเศษในห้องทำงาน ชั้น 1 ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล</p> <p>-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ว่า ระหว่างการแถลงข่าวของนายกฯ ยืนอยู่ใกล้นายอุดมเพียงครู่เดียว ช่วงดังกล่าวไม่ได้พูดคุยกัน ไม่กังวลว่าจะติดเชื้อ</p> <p>-สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกาศปิดพื้นที่ชั้น 5 และชั้น 9 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ทำความสะอาดวันที่ 19-20 มี.ค. หลังพบเจ้าหน้าที่ได้พบปะกับบุคคลที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคโควิด-19 เป็นญาติที่พบกับผู้ติดเชื้อจากสนามมวยลุมพินี อยู่ระหว่างรอผลตรวจอีก 2 วัน</p> <p>-ปลัด ก.คมนาคม แถลง กรณีพนักงานทำความสะอาดเป็นลมที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผลแล็บไม่มีเชื้อโควิด-19</p> <p>-ปลัด ศธ.เผยว่า ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ ศธติดเชื้อโควิด-19 แต่เจ้าหน้าที่ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดฯ ไปเป็นกรรมการมวยที่สนามมวยลุมพินีและวัดกัจจวล จึงกักตัวเอง 14 วัน และมีเพื่อนที่ใกล้ชิดเป็นวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือเป็นไข้สูงไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.รามาริบัติ แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์สงสัย แนะนำให้กักตัวเอง 14 วัน</p> <p>-กพท. ออกประกาศผู้จะบินเข้าประเทศไทย หากเป็นผู้โดยสารชาวต่างชาติ 1.ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าไม่เป็นโรคโควิด-19, 2.ต้องซื้อประกันภัยในวงเงินประกัน 100,000 เหรียญฯ หรือประมาณ 3 ล้านบาท 3.ต้องมีกรรกรอกข้อมูลที่พักในเมืองไทย ส่วนคนไทยที่จะเข้าประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุล รับรองว่าเป็นคนไทย เข้ามาประเทศไทย ระยะเวลาการพักอาศัย</p> <p>-เพจหมอชอบน้อยเหอะ โพสต์ข้อความว่า คนใช้กินฟ้าทลายโจรเนื่องจากกลัวเป็นโรคโควิด-19 สรุปว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เพราะ sle</p> <p>-กทม. แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามชุมชนกว่า 2 พันแห่ง ในเขตคูสิต ปทุมวัน และวัฒนา รวมทั้งตามพื้นที่สาธารณะด้านบริษัท บางจากฯ เปิดให้ประชาชนนำภาชนะไปเติมเจลที่ปั้มบางจากโดยไม่ต้องเติมน้ำมันหรือใช้บริการอื่น</p> <p>-กองทัพภาคที่ 1 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จัดกำลัง 487 นาย ยานพาหนะ 53 คัน ร่วมกับตำรวจและ กทม. พร้อมรถฉีดพ่นน้ำผสมสารฆ่าเชื้อ เพื่อทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนบนทางเท้าและถนนป้ายรถเมล์ สถานีบีทีเอส ฯลฯ ในพื้นที่ 50 เขต กทม. เริ่มตั้งแต่วันที่ 19-31 มี.ค. เวลา 01.00-05.00 น.</p> <p>-ก.การคลัง ระบุ ขณะนี้โรงงานผลิตหน้ากากชนิดอื่นได้ปรับสายการผลิตมาเป็นผลิตหน้ากากอนามัยที่ใช้ในไทยเพียงอย่างเดียว ทำให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 2.2 ล้านชิ้น โดยกระจายให้สธ.เพิ่มเป็นวันละ 1.3 ล้านชิ้น เพื่อกระจายต่อไปยังรพ. สังกัดสธ.และสังกัดอื่นๆ รวมถึงสถานพยาบาลเอกชน สมาคมคลินิกไทย ส่วนประชาชนทั่วไป ได้กระจายสินค้าผ่านร้านธงฟ้า เซเว่นอีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส แมคโคร บิ๊กซี วิลลามาร์เก็ต ท็อปส์ แมคโคร บิ๊กซี ฯลฯ ล่าสุดจะกระจายผ่านร้านอเมซอน</p> <p>-นายอำเภอเบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ประกาศให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนามไก่ชนหนองงูเห่ล้อม เมื่อวันที่ 15 มี.ค. กักตนเอง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และฝ้าสังเกตอาการที่บ้าน เนื่องจากได้รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์</p> <p>- รองผู้ว่าฯ กทม. กำชับให้ผู้อำนวยการเขต 50 เขต ตรวจสอบและติดตามให้สถานบริการ และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ปฏิบัติตามประกาศกทม. เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>- เพจ infectious ง่ายนิดเดียวแชร์ภาพ “หมอทำงานหนักที่รพ. เพื่อคุณ ขอคุณอยู่บ้านเพื่อพวกเรา” วอนลดการไปแหล่งชุมชน ผับ บาร์ สนามมวย เลี่ยงไม่ได้ต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ห่างคนอื่น 1 เมตร ไอจาม ปิดปาก ปิดจมูก สกัด์โควิด-19 โดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, innnews, msn, Bangkok biznews, voathai, sanook,</p> <p>- เสนอข่าว นายทีโดรส อัดฮานอม กีบเรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก แถลงว่า ขณะนี้ทั่วโลกมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 มากกว่า 200,000 ราย เสียชีวิตแล้วกว่า 8,000 ราย ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยอยู่ในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกและยุโรป</p> <p>- สหรัฐ นักวิจัยสหรัฐฯ ทดสอบยาลดความดันโลหิต losartan ว่าจะช่วยรักษาอาการจากเชื้อโควิด-19 ได้หรือไม่ และยกระดับเตือนภัยสูงสุดทั่วโลก งดเดินทาง, เรียกพลเมืองกลับประเทศ</p> <p>- อิตาลี พบการติดเชื้อแล้ว 35,713 คน มากเป็นอันดับ 1 ในยุโรป มีผู้เสียชีวิตในวันเดียวถึง 475 คน ในจำนวนนี้ 319 คน อยู่ในแคว้นลอมบาร์ดี พื้นที่การแพร่ระบาดรุนแรงในภาคเหนือ</p> <p>- ฝรั่งเศส ประเมินว่ามีความเป็นไปได้ที่มาตรการปิดเมืองให้ประชาชนอยู่แต่ในที่พักอาศัยจนถึงสิ้นเดือน มี.ค. อาจต้องขยายระยะเวลาไปอีก 2 สัปดาห์ หรือช่วงกลางเดือน เม.ย.</p> <p>- เอธิโอเปีย พบผู้ติดเชื้อแล้ว 6 คน รวมถึงชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาจากประเทศบูร์กินาฟาโซ ที่มีผู้ติดเชื้อ 26 คน เสียชีวิต 1 คน คือ นางโรเซ มารี คอมเปาเร รองประธานรัฐสภา</p> <p>- เคนยา มีผู้ติดเชื้อ 7 คน และมีการทำร้ายร่างกายผู้ตายถูกกล่าวหาติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จนเสียชีวิต</p> <p>- จีน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน รายงานว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นแม้แต่รายเดียวเป็นวันแรก</p> <p>- มาเลเซีย แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 110 ราย ยอดสะสม 900 ราย</p> <p>- ฟิลิปปินส์ ประกาศเมื่อวันที่ 19 มี.ค.ว่า รัฐบาลมีคำสั่งหยุดออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ และสั่งห้ามชาวต่างชาติทุกชาติเข้าประเทศเพื่อยุติการแพร่ระบาด</p> <p>- กัมพูชา ตัดสินใจปิดพรมแดนที่ติดกับเวียดนาม</p> <p>- เวียดนาม มีคำสั่งให้ประชาชนในกรุงฮานอย เกือบตัวอยู่ในบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่</p> <p>- สปป.ลาว ปิดการบริการด่านประเพณีเข้า-ออกภายในแขวงบอลิคำไซ ที่มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและราชอาณาจักรไทย ด้าน จ.บึงกาฬ เป็นการชั่วคราว</p> <p>- นิวซีแลนด์ ประกาศปิดชายแดนทั้งหมด ไม่ให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศ ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 19 มี.ค.เป็นต้นไป</p> <p>- ออสเตรเลีย ประกาศห้ามบุคคลใดที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยหรือชาวออสเตรเลีย เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21.00 น. วันที่ 20 มี.ค.นี้ แต่ไม่ได้สั่งปิดร.ร. เนื่องจากสถิติเด็กป่วยน้อยและหากอยู่บ้านกระทบผู้ปกครอง</p> <p>- 2 ประเทศในอาเซียน คือ สปป.ลาว และ เมียนมา ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการ ว่าพบผู้ติดเชื้อ</p> <p>- ยอดผู้ติดเชื้อ ใน 176 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก 220,846 คน เสียชีวิต 8,988 คน รักษาหาย 85,778 คน โดยอิหร่านติดเชื้อเพิ่มเป็น 18,407 คน เสียชีวิต 1,284 คน สเปนติดเชื้อ 17,147 คน เสียชีวิต 767 คน เยอรมนีติดเชื้อ 13,083 คน เสียชีวิต 31 คน สวิตเซอร์แลนด์ติดเชื้อ 3,220 คน เสียชีวิต 36 คน ออสเตรียติดเชื้อ 1,843 คน เสียชีวิต 5 คน ส่วนเบลเยียมติดเชื้อ 1,795 คน เสียชีวิต 21 คน</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>- กล่าวถึงศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรค COVID-19 ของรัฐบาล ว่า แถลงข่าวมีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สธ. ท่ามกลางวิกฤติเช่นนี้ ควรทำงานกระชับ ว่องไว มีทีมงานมืออาชีพที่ต้องแยกให้ออกจากฝ่ายการเมือง รวมถึงควรมีองค์ประกอบสำคัญ คือ เนื้อหา ข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องสื่อถึงประชาชนในภาวะวิกฤติ ที่สำคัญต้องเป็นทีมงานที่สามารถบอกข้อมูลที่เป็นความจริง ส่งตรงให้นายกรัฐมนตรี ได้บริหารและจัดการตามสภาวะข้อเท็จจริง ใช้ภาษาเข้าใจง่าย สั้นกระชับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- เสนอว่า การประกาศปิดสถานบริการเมื่อ 18 มี.ค. พร้อมใช้มาตรการ Social distancing ทำให้หลายคนกังวลว่าจะเข้าสู่ระยะที่ 3 และปิดประเทศหรือไม่ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ไม่ว่าจะระยะไหนเราต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด นอกจากนี้ มาตรการภาครัฐต้องเข้มข้น และทุกคนต้องร่วมมือกัน</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ผศ.นพ.กัธร มาลาธรรม นายกสสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากทุกคนไปตรวจตอนที่ไม่มีอาการ ระบบบริการจะรองรับไม่ไหว และทำให้ทรัพยากรที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยหนักจะถูกใช้ไปหมด ดังนั้น ขอความร่วมมือ ถ้าไม่มีอาการ ควรแยกตัวเองที่บ้าน หากทุกคนเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคล ลดกิจกรรมรวมกลุ่ม และป้องกันตัวเอง จะไม่ไปถึงขั้นปิดประเทศ

ผศ.(พิเศษ) พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนวงศ์ อายุรแพทย์ รพ.ชลบุรี ประธานอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย อธิบายว่า การเข้าระยะ 3 ก็คือการปิดประเทศไม่ใช่ประเด็นหลัก สิ่งสำคัญคือการดูแลตัวเอง

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-กล่าวว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อในเมืองไทยสูงขึ้น สาเหตุมาจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากสนามมวย ที่มีจำนวนมากถึง 52 คนจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้สร้างความกังวลใจให้กับคนไทย เพราะบางคนไม่ได้กักตัวเอง และบางคนยังไปเล่นพนันในหลากหลายรูปแบบ สร้างความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปสู่ผู้อื่นอีกเป็นจำนวนมาก รัฐบาลพยายามควบคุมการแพร่เชื้อจากเวทีมวยลุมพินี โดยก.มหาดไทยได้ออกคำสั่งถึงผู้ว่าฯ งดออกใบอนุญาตจัดการเล่นพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค ตั้งแต่ 18 มี.ค. 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นอกจากนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ยังออกคำสั่งปิดสนามกีฬาในสังกัดทั่วประเทศ และมีให้งดจัดกิจกรรมกีฬาทุกชนิดที่เป็นการรวมคนจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-กล่าวว่า เมื่อภัยจากโควิด-19 สงบลงแล้ว ประเทศไทยน่าจะได้รับการยกย่องในการรับมือโควิด-19 ในระดับโลก และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสุขภาพน่าจะได้อานิสงส์อย่างมาก อีกโอกาสหนึ่งคือ การใช้บทเรียนโควิด-19 ยกระดับระบบเฝ้าระวังด้านสาธารณสุขของไทย ที่ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วม ช่วยกันรักษาความสะอาดบ้านเรือนของตน และพื้นที่สาธารณะ สอดส่องดูแลผู้ติดเชื้อใหม่บนพื้นฐานของเมตตาธรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินการร่วมกันระหว่างประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรพ.สต. ทำให้การควบคุมสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อที่นำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์

-กล่าวว่า ได้เห็นเป็นหนึ่งในประเทศที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย ทั้งขนาด จำนวนประชากร ภูมิประเทศ แต่ที่ดูเหมือนจะนำหน้าไทยมาก คือ การบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เห็นมีการบริหารจัดการเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดที่เป็นระบบ และเป็นการถอดบทเรียนความผิดพลาดจากในอดีตมาปรับใช้ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทีมนักวิชาการสหรัฐกล่าวชื่นชมได้เห็นว่าในงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อต้นเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งหวังว่าจะจะเรียนรู้จากความสำเร็จเหล่านี้มากกว่าที่จะเรียนรู้จากความล้มเหลวเกิดขึ้นจากตัวเราเอง

สื่อที่นำเสนอ : บางกอกทูเดย์

-เสนอว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ชี้แจงว่าการแพร่ระบาดระดับ 3 เป็นการกำหนดโดย WHO และยืนยันว่าไทยอยู่ในขั้นตอนที่ยังควบคุมได้ แต่หากเข้าสู่ระดับ 3 ได้เตรียมการรองรับ ทั้งสถานพยาบาลของทหารและรพ.เอกชนบางแห่ง หากจำเป็นจะใช้โรงแรมเพิ่มด้วย ปัจจุบันยังไม่ปิดจังหวัดหรือปิดประเทศ แต่เน้นมาตรการสกัดกั้นคนเข้า-ออก ตรวจสอบเข้มทั้งท่ารถ ท่าเรือ อากาศ รวมถึงมีการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริการประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก คอลัมน์ คลวงใน

-เสนอว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจีนสถานการณ์เริ่มนิ่ง ขณะที่นอกแผ่นดินจีนสถานการณ์รุนแรง รวมถึงประเทศไทยที่การระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยอดผู้ติดเชื้อมากกว่า 30 คน 5 วันติดต่อกัน มีการติดเชื้อเป็นทอดส่วนใหญ่มาจากสนามมวย และเริ่มพบผู้ติดเชื้อตามจังหวัดต่าง ๆ เหมือนกับระยะที่ 3 ที่มีการแพร่เชื้อไปหลายทอด แต่รัฐบาลยังยืนยันว่าอยู่ระยะที่ 2 และยังไม่ปิดประเทศ ส่วนเรื่องการคัดกรองที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผู้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า เดินทางมาจากประเทศสเปน คาดว่า จะต้องถูกกักตัว 14 วัน แต่ผ่านการคัดกรองพร้อมนักท่องเที่ยวอีกหลายร้อยคน ทำให้พบข.สทม. ต้องชี้แจงว่าเป็นการผ่านเทอร์โมสแกน ขณะที่รมว.สธ. ระบุว่า สเปนอยู่ในกลุ่มประเทศเฝ้าระวัง มีการคัดกรองตั้งแต่ต้นทาง ต้องมีใบรับรองแพทย์ถึงจะสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินได้

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์ คอลัมน์ เมืองไทย 360 องศา

-เสนอว่า มีหลายคนเรียกร้องให้รัฐบาลปิดประเทศ ห้ามคนเข้าออก เชื่อว่าจะช่วยสกัดกั้นการระบาด และอีกหลายคนให้ห้ามคนออกจากบ้านด้วย แต่อีกด้านก็มีคนคัดค้าน เพราะเชื่อว่าฝัผลกระทบนรุนแรงกับความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศที่ย่ำแย่อยู่แล้ว และมีคนเชื่อว่าการปิดประเทศป้องกันการแพร่ระบาดไม่ได้จริง

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์

-เสนอว่า หลังจากรัฐบาลมีมติเห็นชอบมาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้สถานบริการทุกประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหยุดบริการ 14 วัน ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยา เช่น การผ่อนชำระหนี้ หรือการช่วยลดค่าน้ำ ค่าไฟ แต่ทางปฏิบัติพบว่าไม่ได้มีการช่วยสถานประกอบการอย่างแท้จริง

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-เสนอว่า เมื่อไม่นานมานี้ นายหยาง ชิน อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกฯ และเข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. เพื่อแนะนำความช่วยเหลือประเทศไทยต่อสู้กับโรคระบาด โดยรัฐบาลจีนจะจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ อาทิ ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากาก N95 และชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ประสานงานกับผู้ประกอบการให้จำหน่ายยาสำหรับรักษาโควิด-19 ให้กับไทย ด้านกลุ่มผู้ประกอบการกิจเงินในประเทศไทยและองค์กรมิตรภาพระหว่างประชาชนของจีนต่างก็ร่วมตัวกันบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับฝ่ายไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอว่า มาตรการงดหยุดวันสงกรานต์ เป็นการสกัดตัวแปรสำคัญที่จะทำให้การระบาดเข้าสู่ระยะ 3 คือ การที่คนจำนวนมากเดินทางพร้อมกัน การรวมกลุ่มดื่มกิน การเล่นน้ำสงกรานต์ที่แออัด กิจกรรมคอนเสิร์ต-ดนตรี ที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก ยิ่งหยุดติดต่อกันหลายวันยิ่งมีโอกาสคลุกคลีกันนาน อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์จริงยังไม่อาจคาดเดาผลลัพธ์ได้ แต่อย่างน้อยก็บรรเทาและยับยั้งการเดินทางออกได้บางส่วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า โควิด-19 เป็นโรคร้ายแรงแต่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เงื่อนไขสำคัญคือ ต้องร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีระหว่างประชาชนทุกคนกับรัฐบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ กฎ กติกา ธุรกิจ</p> <p>-กล่าวว่า ข้อดีของไวรัสโคโรนา ทำให้เราเห็นภาพทหารช่วยกันบรรจุหน้ากากอนามัย เพื่อให้ พล.จ.จำหน่ายในราคาถูก ภาพของนิสิตจิตอาสา มก. นำเจลแอลกอฮอล์ที่ร่วมผลิตไปแจกจ่ายประชาชน มีการคิดค้น 3 นวัตกรรมใหม่ พัฒนาหน้ากากผ้านาโนกันไธฝุ่น (WIN-Masks) พัฒนาชุดตรวจไวรัสโคโรนา ทราบผลภายใน 30-45 นาที และคิดค้นเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-กล่าวว่า รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมุรเวชแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับ สธ. ได้มีการจำลองสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบ อีกประมาณ 12 เดือน จะมีผู้ติดเชื้อทั้งแสดงอาการและไม่แสดงอาการประมาณ 1 ล้านคน จำเป็นต้องเข้ามารับการรักษาทั้งหมด 2 แสนคน จะมีความรุนแรงประมาณ 200 คน อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรตอนนี้ถือว่าเพียงพอ หลังจาก มี.ค. 2564 หากคุมสถานการณ์ได้ดี ก็จะไม่เบา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า</p> <p>-กล่าวว่า ปลายส์ปดาห์ที่แล้ว ปลัด สธ. ลงนาม MOU กับ กรมการแพทย์แผนไทยฯ นำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาต่อสู้ยับยั้งโควิด-19 ซึ่งหมอเณร ให้ความเห็นว่า ฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณเป็นยาเย็น สามารถบำบัดรักษาไข้หวัดบางชนิดได้ แต่บางชนิดหากกินฟ้าทะลายโจรจะทำให้มีอาการแย่ลง พร้อมทั้งกล่าวถึงผู้บริหารใน สธ. ให้ความสำคัญกับตำรับยาสมุนไพร และเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยคิดวางแผนทางศึกษาก็อาจรักษาโรคเหล่านี้ได้</p>	
<p>โครงการราชทัณฑ์ปันสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำกลางบางขวาง และทัณฑสถานหญิงกลาง พระราชทานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แก่ผอ.รพ.สระบุรี พระราชทานหนังสือเพื่อใส่ในมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข พระราชทานวีดิทัศน์แก่อสม.เรือนจำ พระราชทานเจลแก่หัวหน้าสถานพยาบาลเรือนจำกลางสมุทรปราการ ทรงเปิดแพรคลุมป้าย "มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข" ในสถานพยาบาล และพระราชทานถุงพระราชทานให้ผู้ต้องขังป่วย/ชรา/พิการ</p>	-